

ĐƯỜNG TỈNH ĐT.454, ĐOẠN TỪ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH ĐẾN CẦU SA CAO Nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.454 (đường 223 cũ) đoạn từ thành phố Thái Bình đến cầu Sa Cao được triển khai thực hiện theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 triển khai xây dựng từ đầu tuyến đến nút giao với đường ĐH.13 dài 3,47km trên địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án thi công từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2023. Hiện đơn vị thi công đã hoàn thành nền mặt đường đến lớp thảm bê tông nhựa hạt trung trên một số đoạn tuyến; hoàn thành 9/11 công ngang đường; hoàn thành trụ T1, T2 và gác dầm 21m đơn nguyên bên trái công trình cầu Cọi. Hàng mục công tác kỹ thuật (3x3)m đã thi công hoàn thành ép cọc, hiện nay đang thi công móng công và thân công được 108/126m. Giá trị xây lắp ước đạt 62/137 tỷ đồng (đạt 45% giá trị hợp đồng).

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, đại diện đơn vị thi công cho biết: Đến nay công địa thi công đã hết, nhà thầu đã triển khai thi công hoàn thành trên tất cả các vị trí được bàn giao mặt bằng (nền mặt đường, rãnh thoát nước, cống ngang, cống hộp dọc, móng trụ cầu Cọi...). Hiện tại, dự án đang gặp phải một số khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB) trên toàn tuyến. Tại thành phố Thái Bình, tuyến đường đi qua địa phận xã Vũ Chính, phường Trần Lãm cần triển khai GPMB có chiều dài khoảng 1,27km; diện tích đất cần giải phóng khoảng 1,53ha (diện tích đất ở khoảng 0,233ha với 130 hộ dân có đất cần thu hồi). Bà Trần Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thành phố Thái Bình cho biết: Đến nay thành phố đã cơ bản hoàn thành GPMB đối với phần đất nông nghiệp của dự án. Về diện tích đất ở, chúng tôi đang lập phương án bồi thường,

hỗ trợ GPMB với đất và tài sản trên đất. Hiện dự án còn vướng mắc về GPMB diện tích đất ở chưa được giải quyết, trong đó tại phường Trần Lãm còn 240m với 60 hộ, xã Vũ Chính còn 377m với 70 hộ.

Tại huyện Vũ Thư, tuyến đường đi qua địa phận xã Vũ Hội cần triển khai GPMB có chiều dài khoảng 2,2km; diện tích đất cần giải phóng 0,602ha (diện tích đất ở khoảng 0,141ha với 54 hộ dân có diện tích đất ở cần thu hồi đất ở). Trong đó, đoạn từ UBND xã Vũ Hội (Vũ Thư) đến cầu Cọi được cho là những vướng mắc, khó khăn nhất trong công tác GPMB trên toàn tuyến. Ông Mai Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Vũ Hội cho biết: Hiện phần diện tích đất thổ cư của 20 hộ dân chưa đủ điều kiện xác minh nguồn gốc, kiểm đếm về đất; trong đó, 15 hộ bản hoàn thành GPMB đối với phần đất nông nghiệp của dự án. Về diện tích đất ở, chúng tôi đang lập phương án bồi thường,

đất đang sử dụng; 5 hộ chưa đồng thuận, xác minh được nguồn gốc đất (trước năm 1993 là đất ao, hiện đã xây dựng nhà ở kiên cố).

Để chủ động giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác GPMB tuyến đường tỉnh ĐT.454 đoạn từ thành phố Thái Bình đến cầu Sa Cao cũng như các công trình trọng điểm khác trên địa bàn huyện, lãnh đạo huyện Vũ Thư thường xuyên tổ chức giao ban, nắm tình hình. Ông Nguyễn Quang Anh, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư cho biết: Huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát các vướng mắc, đặc biệt những tồn tại trong quá trình cấp sổ đỏ trước đây, dẫn đến việc hồ sơ và chỉ giới trên thực tế chưa thống nhất và cần nhắc việc thu hồi những sổ đỏ đó theo đúng quy định pháp luật. Ngay sau khi UBND tỉnh công bố biểu giá đất đối với những diện tích còn vướng mắc về mặt bằng, huyện chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện sẽ làm việc cụ thể với các hộ dân bị thu hồi đất, sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết để bàn giao mặt bằng cũng như xác định nhu cầu tái định cư của từng hộ dân; giao xã Vũ Hội bố trí quỹ đất phù hợp, thuận lợi



Vướng mắc về mặt bằng tại vị trí cầu Đốt, xã Vũ Hội (Vũ Thư) đang dần được tháo gỡ.

nhất để tổ chức tái định cư cho người dân. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, tự di dời cây cối, tài sản, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Xác định rõ tầm quan trọng của tuyến đường trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm việc đi lại của người dân được thuận tiện, an

toàn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu chính quyền thành phố và huyện Vũ Thư thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao và cần đẩy nhanh tiến độ GPMB; tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; lập phương án xử lý đối với các trường hợp cổ tình vi phạm, lấn chiếm hành

lang giao thông và đất công cộng. Đối với đơn vị thi công, cần khẩn trương hoàn thành thi công trên diện tích đất nông nghiệp đã được bàn giao mặt bằng, bảo đảm chất lượng và kỹ thuật; đồng thời có phương án bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện trong quá trình lưu thông.

NGUYỄN THỜI

Chọn trường, chọn nghề bắt nhịp nhu cầu thị trường lao động



Chương trình tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp của Trường Đại học Thái Bình cho học sinh lớp 12 Trường THPT Hoàng Văn Thái.

Mỗi năm có hơn 200.000 sinh viên tốt nghiệp; 60% sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường làm trái ngành nghề được đào tạo là con số đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố. Tính ta cũng không nằm ngoài thực trạng chung của cả nước. Định hướng nghề nghiệp trong chọn ngành, chọn nghề phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu của thị trường lao động là vấn đề luôn được các em học sinh và các bậc phụ huynh quan tâm khi mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng đang đến gần.

Thay đổi tư duy nhờ hướng nghiệp

Lựa chọn nghề nghiệp gì, định hướng tương lai như thế nào là sự quan tâm hàng đầu của các em học sinh khi chặng đường THPT sắp kết thúc. Em Bùi Yến Nhi, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Thái Bình chia sẻ: Mặc dù trong thời gian học tại Trung tâm, em được học thêm bằng trung cấp kế toán, chỉ cần bằng tốt nghiệp THPT rồi đi làm nhưng với nghề kế toán, chưa có kinh nghiệm thì rất khó xin được việc làm với thu nhập tốt. Vì vậy, em quyết định sẽ tiếp tục học lên, vừa học vừa làm để tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân và tìm được công việc phù hợp, có thu nhập ổn định. Khác với Yến Nhi, em Nguyễn Thu Trang, Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ: Em chọn con đường đi xuất khẩu lao động sau khi tốt nghiệp THPT bởi em nhận thấy học lực của mình chỉ ở mức trung bình, hơn nữa điều kiện gia đình không phù hợp với việc học đại học. Vì vậy, em dự định sau khi đi xuất khẩu lao động, tích lũy được số vốn nhất định, sẽ về quê hương để sinh sống và lập nghiệp.

Thời điểm này, hầu hết học

Ông Lê Văn Cón, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình



Dự báo trong thời gian tới Khu kinh tế Thái Bình nói chung, khu công nghiệp Liên Hà Thái nói riêng tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư lớn với nhiều ngành nghề sản xuất, kinh doanh, khi đó nhu cầu về nguồn lao động sẽ tăng qua từng năm, đây là cơ hội rất tốt cho người lao động Thái Bình trong thời gian tới.

Bà Đoàn Thị Thúy Hà, Trưởng bộ phận đào tạo và tuyển dụng khối nhân viên, Công ty TNHH TAV



Hàng năm, do nhu cầu sản xuất nên Công ty TNHH TAV luôn có nhu cầu về nguồn nhân lực. Khi chúng tôi tuyển dụng, có rất nhiều sinh viên Trường Đại học Thái Bình tham gia ứng tuyển và trúng tuyển, hiện đang làm việc tại các phòng, ban của Công ty. Các bạn sinh viên Trường Đại học Thái Bình rất chăm chỉ, chịu khó, được trang bị kỹ năng tốt, làm việc hiệu quả tại các phòng, ban của Công ty.

sinh lớp 12 đã có những dự định cho bản thân sau khi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, với nhiều em việc chọn trường, chọn nghề vẫn đang còn nhiều băn khoăn. Để công tác hướng nghiệp cho học sinh đạt hiệu quả thì vai trò của ngành giáo dục và các ngành chức năng trong phân tích, dự báo nhu cầu của thị trường lao động là rất cần thiết nhằm định hướng cho các em lựa chọn ngành, nghề phù hợp năng lực và gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Ông Phạm Anh Đức, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Những năm gần đây, phần lớn các trường thi THCS đến THPT trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đa dạng các buổi ngoại khóa về hướng nghiệp nhằm phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp. Mặc dù nhiều trường, chọn ngành của học sinh

hiện nay đã có nhiều thay đổi với xu hướng chọn nghề tăng cao nhưng cũng còn không ít học sinh vẫn còn chạy theo trào lưu để đăng ký vào những trường "hot", ngành "hot". Có thể thấy, các ngành mới ra đời theo xu thế của xã hội, song nó vừa là cơ hội cũng vừa là thách thức bởi không phải học sinh nào cũng phù hợp và có thể theo học. Do vậy, học sinh và phụ huynh cần có cái nhìn toàn diện hơn về định hướng chọn trường, chọn ngành khi mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng đang đến gần.

Đón thị trường để chọn đúng trường, đúng ngành

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Tú, Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Côi chia sẻ: Qua nhiều năm làm công tác tư vấn hướng

nghệ cho học sinh, tôi nhận thấy hiện nay có nhiều ngành, nghề được cho là "hot", có nhiều học sinh đăng ký xét tuyển và ra trường có thể dễ dàng tìm được việc làm, ví dụ như: công nghệ thông tin, digital marketing, logistic, y tế, kỹ thuật ô tô, thiết kế đồ họa, làm đẹp, du lịch... Đây là những ngành, nghề đáp ứng xu thế của xã hội, song các ngành đó không phải phù hợp với mọi cá nhân. Vì vậy, trong quá trình định hướng nghề nghiệp cho học sinh, nhất là đối với các em lớp 12, bên cạnh việc khuyến khích các em tự đặt ra mục tiêu của bản thân, các thầy cô giáo trong trường cũng tư vấn về những trường, ngành phù hợp với từng em và nhu cầu xã hội khi các em ra trường. Khác với mọi năm, năm nay học sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT nên tỷ lệ học sinh thi để vừa xét tốt nghiệp vừa tuyển sinh đại học, cao đẳng khá cao. Trong thời gian này, cùng với việc tập trung ôn tập cho các em, chúng tôi sẽ tiếp tục có những phân tích, định hướng đối với các em đang băn khoăn về chọn trường, chọn ngành để các em có những quyết định phù hợp, đúng đắn.

Là một trong những đơn vị tham gia trực tiếp trong công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, từ năm 2019 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đã phối hợp với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và các trường THPT tổ chức nhiều buổi tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm gắn với thị trường lao động tại địa phương cho học sinh lớp 12. Trong các buổi tư vấn hướng nghiệp, Trung tâm luôn cố gắng phân tích cho các em có nhu cầu học nghề sau khi tốt nghiệp chọn những nghề dễ xin việc và có mức lương ổn định. Không chỉ các đơn vị tham gia tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh, hiện nay không ít trường đại học, cao đẳng đã thực hiện cam kết đưa ra có việc làm cho sinh viên ngay khi bắt đầu tuyển sinh. Tiến sĩ Phạm Thị Ánh Nguyệt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình cho biết: Hiện có trên 120 doanh nghiệp đang liên kết với Trường Đại học Thái Bình để tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp vào làm việc, trong đó có hơn 70 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm ổn định chiếm đến 95%. Để có được kết quả trên, chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo sinh viên để đáp ứng nhu cầu lao động ngay từ khi tuyển sinh đầu vào.

Có thể thấy, điều quan trọng nhất hiện nay chính là công tác tư vấn tuyển sinh chọn ngành, nghề cho học sinh cần được triển khai rộng khắp để các em có cái nhìn bao quát về tình hình và nhu cầu của thị trường lao động cũng như xu thế việc làm để có phương án lựa chọn phù hợp.

ĐẶNG ANH

ĐÔNG HƯNG Bảo đảm an toàn hành lang giao thông

Công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện Đông Hưng thời gian qua được lực lượng chức năng tập trung thực hiện, đạt kết quả tích cực, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Thị trấn Đông Hưng có gần 3km quốc lộ 10 và quốc lộ 39 đi qua, nhiều hộ kinh doanh buôn bán, dịch vụ, thương mại hai bên các tuyến đường. Đa số các hộ dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, song có thời điểm hành lang ATGT đường bộ vẫn bị lấn chiếm để tập kết hàng hóa, đặt biển quảng cáo, làm mái che, mái vẩy, xây dựng lấn bãi bán hàng hóa... ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, làm mất mỹ quan đô thị. Ông Vũ Quý Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đông Hưng cho biết: Hiện nay, ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, tình trạng vi phạm hành lang ATGT đường bộ vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nếu không thường xuyên nhắc nhở, xử lý và đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ các cơ quan chức năng. Thời gian qua, thị trấn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân tham gia bảo đảm ATGT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ông Hoàng Văn Tú, Trưởng ban An ninh trật tự và ATGT thị trấn Đông Hưng chia sẻ: Chúng tôi phân công các thành viên thường xuyên nhắc nhở, vận động bà con, nhất là các hộ kinh doanh hai bên đường, phụ huynh đi đón con thực hiện tốt việc bảo đảm ATGT và giữ gìn cảnh quan môi trường đô thị. Chúng tôi thường xuyên phối hợp với lực lượng công

an lập biên bản, xử lý theo quy định. Hàng ngày vào các giờ cao điểm, nhất là giờ tan tầm, người lao động, công nhân, học sinh từ các cụm công nghiệp, các trường học tham gia giao thông qua các tuyến đường trên địa bàn huyện Đông Hưng thường dừng, đỗ xe ngay dưới lòng đường để mua, bán các mặt hàng thực phẩm, trái cây bày bán trái phép trên vỉa hè, chợ tạm, chợ cóc khiến giao thông trở nên lộn xộn, mất an toàn, cản trở người và phương tiện lưu thông trên đường. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân, Công an huyện Đông Hưng còn rà soát, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản an ninh trật tự, ATGT đang hoạt động tại các xã, thị trấn; rà soát các tuyến, các địa bàn trọng điểm dịp thời điểm phát hiện các điểm tiềm ẩn, phức tạp về an ninh trật tự, ATGT có khả năng gây ùn tắc giao thông, hay xảy ra tai nạn giao thông để có phương án, biện pháp khắc phục và tổ chức chỉ huy điều khiển giao thông bảo đảm thông suốt. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện phối hợp với công an các xã, thị trấn tiến hành gần 200 buổi nhắc nhở, vận động bà con, nhất là các hộ kinh doanh hai bên đường, phụ huynh đi đón con thực hiện tốt việc bảo đảm ATGT và giữ gìn cảnh quan môi trường đô thị. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phối hợp với công an các xã, thị trấn

giải tỏa 3 chợ cóc; thu giữ gần 300 biển quảng cáo, 87 ô che, 350 áp phích, gần 150 bảng rôn, 92 bàn ghế nhựa, khay nướng kim loại, sọt rau, 150m bạt che; phát quang 42,5km trên các tuyến đường; kê vạch sơn 6km đường trục xã; nhắc nhở, ký cam kết với 1.678 hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để buôn bán, kinh doanh, để vật liệu xây dựng. Ngoài ra, Công an huyện còn tuần tra, xử lý 605 trường hợp vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự ATGT, phạt tiền gần 900 triệu đồng, thu giữ 231 phương tiện, tước 126 giấy phép lái xe.

Nhằm giảm thiểu tai nạn, không để xảy ra ùn tắc giao thông, huyện Đông Hưng chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát, thống kê, lập kế hoạch giải tỏa đối với các trường hợp vi phạm hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn; tích cực tuyên truyền, vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm; tiến hành lập biên bản, xử phạt và thông báo kế hoạch cưỡng chế giải tỏa đối với các trường hợp vi phạm mà không tự tháo dỡ. Các đội nghiệp vụ của Công an huyện, công an các xã, thị trấn tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương duy trì thực hiện nghiêm việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ, đường thủy trên địa bàn.

TRUNG HIẾU



Công an xã Thăng Long (Đông Hưng) thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.